

Kính gửi: Trường Trung Cấp Sài Gòn

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến Quý Nhà Trường.

Là một Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nước uống dinh dưỡng có nguồn gốc thiên nhiên với các nhãn hiệu chủ lực được thị trường ưa chuộng như: Sữa bắp nếp Thái Sơn, Mủ trôm Nha đam Thái Sơn, Trà sữa Ciao, Matcha trà sữa Ciao, Sữa hạt sen, Sữa gạo lứt .v.v., qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn hiện có **02 nhà máy** đạt chứng nhận HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), hoạt động với dây chuyền công nghệ khép kín với hơn **400 nhân sự**, Trung tâm Điều Hành và Hệ thống **37 cửa hàng** phân phối rộng khắp 24 quận huyện trực thuộc Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ.

Hiểu rõ nguồn nhân lực là tài sản quý báu, Lãnh đạo Công ty ý thức sâu sắc và đẩy công xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp nơi tạo đam mê và thành công cho nhân sự, không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên theo phương châm: **Năng động, Tận tâm, Trung thực và Hiệu quả**.

Với tâm huyết kinh doanh phục vụ cộng đồng, đem lại nhiều giá trị gia tăng cho nhân viên, Công ty không ngừng đầu tư nguồn lực cho cải tiến hệ thống quản lý, vận hành và phát triển nguồn nhân lực nhằm đạt được những bước đi riêng bền vững, hướng tới sự thịnh vượng chung bằng phương châm "**Ngôi nhà Thái Sơn, cho bạn, cho tôi, cho mọi người**".

Với tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý Nhà Trường tạo đầu ra cho sinh viên thông qua việc **nhận các sinh viên thực tập** và **tạo cơ hội việc làm** cho các sinh viên đã tốt nghiệp thuộc mọi ngành nghề. Với nhiều năm kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được như trên, Chúng tôi tin tưởng Doanh Nghiệp là môi trường thực nghiệm tốt nhất để giúp các em rèn luyện kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm nâng cao tay nghề và khẳng định thương hiệu bản thân.

Rất mong Quý Nhà Trường hỗ trợ Doanh Nghiệp **phổ biến thông tin và giới thiệu sinh viên** ứng tuyển vào các vị trí mà Thái Sơn đang tuyển dụng theo bảng Thông tin tuyển dụng đính kèm theo công văn này.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Chị Lê Thị Anh Đào - Chuyên viên Tuyển Dụng

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

02 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM - SĐT: 028 627 72820 – 099 763 6047

Email: tuyendung@tsf.com.vn

Trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÁI SƠN
Trưởng phòng HCNS

BÙI THỊ ĐOÀN TRANG